



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักบริหารกลาง โทร. ๒๒๒๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ ว ๔๓๔ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประหยัดค่าไปรษณีย์และค่าโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ฝ่ายในสังกัดสำนักบริหารกลาง

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือกลุ่มบริหารงานคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๘๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการประหยัดค่าไปรษณีย์และค่าโทรศัพท์ ดังนี้

ที่	รายการ	มาตรการประหยัด	ผู้รับผิดชอบ
๑	มาตรการประหยัดค่าไปรษณีย์	<p>๑. การบันทึกรับ - ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีมีเอกสารแนบควรแนบ File มาด้วย</p> <p>๒. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร (Fax) ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้ทำเอกสารยืนยันตามไปทันที (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘)</p> <p>๓. กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์</p> <p>๓.๑ กรณีจดหมายเร่งด่วน EMS (ส่งเฉพาะเรื่องที่สำคัญและมีกำหนดระยะเวลา)</p> <p>๓.๒ กรณีจดหมายลงทะเบียนธรรมดา (เรื่องที่มีความสำคัญและสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้)</p> <p>๓.๓ กรณีใช้ใบตอบรับ ให้ใช้ในกรณีที่มีความสำคัญ เช่น ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย</p>	ทุกหน่วยงาน

ที่	รายการ	มาตรการประหยัด	ผู้รับผิดชอบ
๒	<p>มาตรการประหยัดค่าโทรศัพท์</p> <p>๒.๑ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่</p> <p>๒.๒ การใช้โทรศัพท์พื้นฐาน</p>	<p>๑. ติดต่อสื่อสารโดยใช้ Mobile Application เช่น Line ให้มากขึ้น</p> <p>๒. ใช้โทรศัพท์ภายในวงเงินที่ได้รับตามสิทธิและโปรโมชั่นที่ผูกติดกับหมายเลขโทรศัพท์</p> <p>๑. ใช้โทรศัพท์เพื่อการติดต่อราชการเท่านั้น</p> <p>๒. ขอความร่วมมือให้ใช้โทรศัพท์หมายเลขภายในก่อน</p> <p>๓. กรณีการโทรทางไกล ให้เตรียมข้อมูลในการสนทนาให้พร้อมเพื่อลดเวลาการใช้โทรศัพท์</p> <p>๔. ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้โทรศัพท์และโทรสาร</p>	<p>ผู้บริหารระดับสูง</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติฯ ต่อไป



(นายบุญเลิศ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์